

# HƯNG HÀ Lan tỏa mô hình dân vận khéo

*Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, huyện Hưng Hà chủ trọng triển khai, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, coi đây là “chìa khóa” nhân lên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.*



Tổ tự quân an ninh trật tự xã Duyên Hải (Hưng Hà) tích cực nhắc nhở bà con bảo đảm an ninh thôn xóm.

## Những mô hình tiêu biểu

Là một trong những hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết trong năm 2022, ông Tạ Văn Tiến, thôn Đa Phú 2, xã Thống Nhất rất vui mừng bởi ước mơ được sống trong ngôi nhà khang trang của gia đình đã trở thành hiện thực. Không những thế, ông còn được MTTQ huyện

trao tặng 1 con bê giống để làm vốn phát triển kinh tế. Ông Tiến phấn khởi chia sẻ: Niềm vui nổi tiếp niềm vui khi được các cấp, các ngành quan tâm giúp đỡ. Tôi mong muốn các hộ nghèo trên địa bàn xã sẽ được hưởng trọn niềm vui như gia đình tôi. Với chị Lê Thị Thanh Xuyên, thôn Vũ Đoài, xã Hồng Lĩnh, sau khi bị tai nạn

dẫn đến tàn tật, cuộc sống gia đình chi càng rơi vào bế tắc. Chiếc máy may cũ từng được sử dụng để kiếm thêm thu nhập cũng đã hỏng từ lâu. Cảm thông với hoàn cảnh gia đình chị, năm 2023, MTTQ huyện Hưng Hà hỗ trợ chị một chiếc máy may mới trị giá gần 10 triệu đồng. Chị Xuyên xúc động: Bây giờ đã có máy may mới, tôi sẽ cố gắng làm việc để

tăng thu nhập. Hiện mỗi ngày tôi may khoảng 1.000 - 1.500 chiếc khăn, cho thu nhập gần 200.000 đồng, nhờ đó cuộc sống đã vui bớt khó khăn. Đây chính là kết quả thiết thực từ mô hình dân vận khéo “Hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, người khuyết tật” của Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà. Với mong muốn giúp những người có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo bền vững thông qua việc trao “cần câu” thay vì trao “cơm cá”, nhiều gia đình đã có điểm tựa mở ra cơ hội phát triển kinh tế. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Trong 5 năm thực hiện mô hình, MTTQ huyện đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 140 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trong đó xây mới 75 nhà, sửa chữa 65 nhà với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng; giúp đỡ 31 hộ nghèo phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo; trao tặng 5 con lợn nái sinh sản và 1 con bê trị giá hơn 60 triệu đồng; 10 máy may công nghiệp trị giá 95 triệu đồng; 500 con gà giống trị giá 13,5 triệu đồng... Nhờ đó đã giúp nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Mô hình “Tổ tự quân an ninh trật tự” của Hội Cựu chiến binh xã Duyên Hải tại khu vực chợ Khả, thôn Khả Tân là một trong những mô hình dân vận khéo tiêu biểu của huyện đang được các cấp, các ngành biểu dương, nhân rộng. Ông Trần Đức Ngọc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Duyên Hải cho biết: Lực lượng nòng cốt trong tổ tự quân là hội viên cựu chiến binh và Công an xã nên các thành viên không quá khó khăn, dù trời nắng hay trời mưa đều nhiệt tình tham gia

trên tinh thần tự nguyện với mong muốn giữ bình yên cho quê hương. Từ một mô hình thí điểm, đến nay các thôn đều xây dựng được mô hình và phát huy hiệu quả tích cực. Bà Trịnh Thị Huyền, thôn Khả Tân chia sẻ: Từ khi tổ tự quân về an ninh trật tự được thành lập và đi vào hoạt động, tình hình tội phạm trên địa bàn xã giảm hẳn; tình trạng trộm cắp vặt sản, gây rối trật tự công cộng không còn xảy ra, an ninh trật tự trên địa bàn có chuyển biến rõ rệt. Người dân chúng tôi thấy rất yên tâm bởi thôn xóm bình yên, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt.

Hiệu ứng từ những mô hình dân vận khéo lan tỏa góp phần khơi dậy, phát huy vai trò chủ thể, tập hợp được sức mạnh đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân. Nhân lên sức mạnh từ các mô hình dân vận khéo

## Nhân lên sức mạnh từ các mô hình dân vận khéo

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được huyện Hưng Hà triển khai bài bản với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tế, tạo sự đồng thuận cao, có sức lan tỏa trong cộng đồng, tiêu biểu như các mô hình: Tuyên truyền, vận động chức sắc tôn giáo và nhân dân theo cơ Tổ quốc tại 9 giáo xứ; biển rập thái thành tiến của hội liên hiệp phụ nữ 35 xã, thị trấn; “1 + 3” của Hội Cựu chiến binh huyện; xây dựng chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ ở 9 xã, thị trấn... đã được nhân rộng ra toàn huyện. Năm 2024, huyện đang ký xây dựng và thực hiện được 197 mô hình, tập trung vào động viên dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn



mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh; giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; chương trình giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển các mô hình sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân; nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa; huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi... nhờ đó đã tạo động lực cho các cấp, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện.

Bà Đinh Thị The, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà cho biết: Từ đầu năm 2024 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã xây dựng được 28 mô hình dân vận khéo như: Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ; gia đình có người nhà an toàn; phòng, chống bạo lực gia đình; giúp nhau phát triển kinh tế... Các mô hình được tổ chức triển khai thường xuyên, sâu rộng, gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, mang lại hiệu quả tích cực, khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của hội viên, phụ nữ, huy động được

sự tham gia mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nhân rộng các mô hình và biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình dân vận khéo.

Ông Nguyễn Xuân Phóng, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Hưng Hà cho biết: Để thực hiện hiệu quả các mô hình dân vận khéo, chúng tôi tiếp tục xây dựng các mô hình có tính bền vững, sức lan tỏa và khả năng nhân rộng, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với từng địa phương, đơn vị; tạo đồng sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; định kỳ sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, từ đó nhân lên sức mạnh từ các mô hình dân vận khéo.

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Hưng Hà đã và đang lan tỏa rộng khắp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

THANH THUY

# Học không bao giờ cùng

*Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng với nghị lực của bản thân và tình cảm nồng ấm của những “ông bố biên phòng”, các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường - con nuôi đồn biên phòng” đã vượt qua nghịch cảnh, đạt thành tích học tập tốt, được Hội Khuyến học tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lựa chọn để nhận học bổng “Học không bao giờ cùng” do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng.*



Niềm vui của Minh Quyết khi được tặng vở mới.

lớp 5, Trường Tiểu học Thụy Trường (Thái Thụy) sống cùng bà ngoại đã cao tuổi, thu nhập chính từ cấy lúa và làm thuê. Hàng ngày, sau khi từ trường về Thảo Nhi đều ngồi ngay vào bàn học; với em, việc học rất quan trọng, đây là con đường để em có được tương lai tốt đẹp hơn. Thảo Nhi cho biết: Em rất nhớ bố, nhớ mẹ, hàng ngày sau khi tan học em về nhà và ôn bài, sau đó phụ giúp bà công việc gia đình. Từ ngày được các chú BĐBP nhận làm con nuôi, em được hỗ trợ nhiều lắm, được tặng đồ dùng học tập, được động viên lúc em buồn. Em nhớ nhất là khi nhận giấy khen học sinh giỏi, các chú đưa em lên thăm Đồn Biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền, tổ chức cho chúng em ăn tết và vui chơi tại đây.

Mỗi mảnh đời là một số phận. Nguyễn Trần Bảo Ngọc, Trưởng Tiểu học Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) không may mắn như các bạn cùng trang lứa. Khi em vừa vào lớp 1, mẹ em bị ung thư não, bản thân em bị viêm tụy, đau dạ dày nên thường xuyên phải đi viện. Tất cả chi phí sinh hoạt trong gia đình dồn lên vai bố em là Thiếu tá Nguyễn Trí Tuệ, nhân viên cơ yếu, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nên kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Thiếu tá Nguyễn Trí Tuệ cho biết: Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, vô tội mỗi tháng phải đi Hà Nội chữa trị một lần, chi phí sinh hoạt, thuốc men rất tốn kém, mỗi lần như thế tôi đành phải gửi cháu về nhà ngoại để cháu học tập và ông bà trông nom cháu. Đến nay, tuy bệnh của hai mẹ con cháu đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn rất khó khăn bởi bản thân tôi hiện phải nuôi ba người, những ngày thời tiết nóng bức bệnh của vợ tôi tái phát, các cháu nhỏ không thể giúp đỡ mẹ được nhiều. Tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo BĐBP tỉnh cùng các đồng chí trong đơn vị đã giúp đỡ gia đình tôi lúc khó khăn. Cháu Ngọc đã nhận được tình yêu thương, giúp đỡ của các chú, các bác nên luôn cố gắng học tập, không phụ lòng mong mỏi của các chú, các bác và gia đình.

Học tập là niềm hy vọng được gửi từ cha mẹ đến các con, cũng là cơ hội để Ngọc, Nhi, Quyết tạo dựng tương lai tốt đẹp cho mình sau này. Mỗi em một hoàn cảnh nhưng đều giữ vững quyết tâm học tập và ước mơ phấn đấu trở thành những công dân tốt, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

TIẾN DAT

# CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG PHƯƠNG ĐỂ THẨM HỌC VÀ LÀM THEO BÁC, NHÂN LÊN NHỮNG GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP



Hội Cựu thanh niên xung phong phường Đề Thám thăm hỏi, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Với tinh thần “Lúc trẻ xông pha, về già mầu mực”, thời gian qua, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) không ngừng phát huy truyền thống, luôn gương mẫu, tích cực học và làm theo Bác, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thật chặt nghĩa tình đồng đội trong thời bình, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Bà Nguyễn Thị Muôn, Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Đề Thám cho biết: Hội đã chủ động triển khai nhiều phong trào, mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nổi bật là mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, vận động hội viên ủng hộ “Quy tình thương” giúp đỡ hội viên nghèo, khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Thông qua các phong trào, hội viên không chỉ được rèn luyện, thực hành tốt lối sống tiết kiệm cho bản thân, gia đình mà còn giúp nhau phát triển kinh tế, chia sẻ khó khăn với hội viên nghèo. Phong trào “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” của Hội được phát động từ tháng 12/2016, mỗi ngày hội viên sẽ tiết kiệm và nuôi lợn nhựa tối thiểu 1.000 đồng. Với cách làm này, sau hơn 8 năm triển khai, quy tình thương của Hội đã có 150 triệu đồng, giúp đỡ 10 hội viên khó khăn vay không tính lãi để sản xuất, kinh doanh, nâng

cao thu nhập gia đình, giảm nghèo bền vững; thăm hỏi, tặng quà hội viên yếu thế với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Cùng cán bộ Hội Cựu TNXP phường đến thăm hội viên Bùi Thị Lan sống trong căn phòng 22m<sup>2</sup> của khu tập thể Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chúng tôi hiểu được những an tình đồng đội cựu TNXP trong thời bình. Bà Lan vốn là TNXP, sau được tuyển làm vận động viên bóng chuyền của tỉnh rồi tham gia thi đấu đội tuyển quốc gia. Hơn 2 năm trở lại đây, di chứng chấn thương cột sống ngày càng nặng, thi đấu khiến bà bị liệt thân dưới, không đi lại được. Thủ hiểu hoàn cảnh của bà, Hội đã trích từ quỹ tình thương tặng bà xe lăn và quà động viên. Bà Lan chia sẻ: Hơn 34 năm cống hiến và gần bỏ với thể thao nhưng giờ ở tuổi 71 di chứng chấn thương để lại nặng nề, tôi lại không đi lại được, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào con gái. Anh chị em cựu TNXP thân thiết nhau như gia đình, chia ngọt sẻ bùi giúp đỡ những hoàn cảnh như tôi, động viên tôi bằng cả vật chất lẫn tinh thần vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Tôi được Hội tặng xe lăn, hàng ngày tôi đều cố gắng tập luyện, chỉ mong sao được đi lại bình thường.

Cùng với làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, phát huy vai

trò nhân chứng lịch sử, Hội Cựu TNXP phường Đề Thám còn thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tổ chức các chuyến về nguồn cùng nhau ôn lại những kỷ niệm một thời hoa lửa tại các di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh. Bà Nguyễn Thị Muôn cho biết thêm: Điểm nhấn trong học tập và làm theo Bác của Hội là luôn quan tâm thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hội viên tuy tuổi cao, sức yếu nhưng tất cả đều nhiệt tình, hết lòng vì công tác hội. Ngoài tích cực tham gia các hoạt động hội, một số cựu TNXP còn tham gia công tác mặt trận tại tổ dân phố, phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh.

Với những nỗ lực của mình, Hội Cựu TNXP phường Đề Thám đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, UBND tỉnh, UBND thành phố Thái Bình, Hội Cựu TNXP tỉnh vì có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là động lực giúp cán bộ, hội viên hàng hái tham gia công tác xã hội và các phong trào thi đua yêu nước, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

HÀ THUYẾT

Gia đình chị Nguyễn Thị Phương, thôn Thanh Lâm, xã Đông Minh (Tiên Hải) có hai con, cháu lớn là Phạm Minh Quyết năm nay 11 tuổi có 5 năm liên tục là học sinh giỏi của Trường Tiểu học Đông Minh. Trước kia gia đình chị rất khó khăn, chồng bị tai nạn, ông bà nội thì mất kém không lao động được, cả nhà ở trong căn nhà cấp 4, chi phí sinh hoạt chỉ trông chờ vào đồng lương hơn 4 triệu đồng của chị. Bản thân Quyết rất ngoan, phụ giúp mẹ công việc gia đình, năm học vừa qua em là 1 trong 5 con nuôi đồn biên phòng được đi trung ương nhận học bổng.

Chị Phương chia sẻ: Từ khi Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình tôi xây dựng căn nhà tình nghĩa rộng 60m<sup>2</sup> với kinh phí hơn 240 triệu đồng, tôi thấy yên tâm hơn nhiều. Các đồng chí BĐBP nhận đỡ đầu cháu Quyết, hàng tháng đều hỗ trợ tiền mặt, tặng cháu xe đạp, sách vở giúp cháu yên tâm học tập. Gia đình tôi rất biết ơn các nhà hảo tâm, đặc biệt là Đồn Biên phòng Cửa Lân, BĐBP tỉnh đã có nhiều việc làm ý nghĩa, giúp đỡ gia đình tôi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Thiếu vắng hỗ trợ của cha mẹ từ nhỏ, Nguyễn Thảo Nhi,



Sau giờ học trên lớp, Thảo Nhi thường phụ giúp bà ngoại các công việc gia đình.



Những tấm giấy khen của Bảo Ngọc là nguồn động viên đối với Thiếu tá Nguyễn Trí Tuệ, nhân viên cơ yếu, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.